



ประกาศ อ.ก.พ. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เรื่อง การแต่งตั้งอนุกรรมการ อ.ก.พ. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ตามประกาศ อ.ก.พ. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และประกาศ อ.ก.พ. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง การแต่งตั้งรองประธานและอนุกรรมการ อ.ก.พ. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นั้น

เนื่องจากสำนักนายกรัฐมนตรี มีประกาศ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางจตุพร โรจนพานิช ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และแต่งตั้งนายกันตพงศ์ รัชชีสว่าง ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีคำสั่ง ที่ ๒๔๑๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ รับโอนย้าย นางสาวเอมอร ตรีพิชพันธ์ และนางรุ่งนภา ทองรักน้อย ไปรับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป จึงทำให้ตำแหน่งประธาน อ.ก.พ. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปลี่ยนแปลงไป และอนุกรรมการ อ.ก.พ. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่างลง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่สองปี ซึ่งตามประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้มีสิทธิได้รับเลือกแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมฯ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการตามกฎหมาย ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ และการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ. ๒๕๖๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยบุคคลผู้อยู่ในลำดับถัดไปมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ อ.ก.พ. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้แก่ นายสุรพิเชษฐ์ สุขโชติ ตำแหน่งผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี และนายศตวรรษ เรืองรอง ตำแหน่งผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งกำหนดให้อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (นายกันตพงศ์ รัชชีสว่าง) เป็นประธาน อ.ก.พ. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ส่วนอนุกรรมการ อ.ก.พ. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการ ประกอบด้วย นายสุรพิเชษฐ์ สุขโชติ ตำแหน่งผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี และนายศตธรรม เรืองรอง ตำแหน่งผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล โดยอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการดังกล่าว มีวาระการดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายกันตพงศ์ รัชชีสว่าง)

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ประธาน อ.ก.พ. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ